

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

A. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ANTT TRÊN ĐỊA BÀN:

Trong thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt đến lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam. Tình hình liên quan đến vi phạm pháp luật và tội phạm có xu hướng phức tạp, tổ chức quy mô hơn, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trong lĩnh vực môi trường, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích... Nhiệm vụ bảo vệ ANTT đã và đang đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi cần phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân để bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng vũ trang với các cơ quan hành chính sự nghiệp nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước đang cần được đặc biệt coi trọng và nâng cao hơn nữa.

Trên địa bàn huyện, trong 6 tháng đầu năm 2019 không xảy ra vấn đề gì phức tạp, tình hình ANCT; trật tự ATXH cơ bản ổn định, nội bộ Đảng, chính quyền các xã, thị trấn đoàn kết, thống nhất, không phát sinh mâu thuẫn. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định, không phát sinh dấu hiệu vi phạm liên quan đến ANQG; đời sống nhân dân, các dân tộc trong huyện từng bước được cải thiện, nền Quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận An ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững mạnh và có chiều sâu; tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen được kiềm chế và đẩy lùi, tạo điều kiện cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

B. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

I. CÔNG TÁC THAM MƯU

Đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ban hành chỉ thị, kế hoạch, công văn chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và chính quyền các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, cụ thể:

+ Chỉ thị số 17-CT/HU, ngày 17/1/2019 của Huyện ủy Sông Lô về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT năm 2019;

+ Chỉ thị số 04-CT/UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện Sông Lô về việc chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp cùng tham gia vào đợt

cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân năm 2019;

+ Công văn số 143/TTBCĐ ngày 25/12/2018 của Ban chỉ đạo phòng chống, tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Sông Lô về thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân 2019;

+ Công văn số 99/UBND-CA ngày 29/1/2019 của UBND huyện Sông Lô về huy động lực lượng tuần tra đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

+ Công văn số 159/UBND-CA ngày 26/2/2019 về đảm bảo ANTT phục vụ các sự kiện quan trọng của đất nước.

+ Công văn số 388/UBND-CA ngày 19/4/2019 về việc chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện.

+ Kế hoạch số 43/KH- CAH ngày 13/2/2019 của Công an huyện về việc đảm bảo ANTT Lễ hội Chọi trâu xã Hải Lựu năm 2019;

+ Kế hoạch số 53/KH-CAH ngày 22/2/2019 về đảm bảo ANTT Lễ giao, nhận quân năm 2019;

+ Kế hoạch số 107/KH-CAH, ngày 10/5/2019 về nắm tình hình, đảm bảo ANTT Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Công an huyện đã tham mưu UBND huyện lắp đặt hệ thống Camera an ninh (với 21 điểm) trên toàn địa bàn toàn huyện.

II. THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Tình hình, kết quả công tác an ninh:

- **Người nước ngoài đến địa bàn:** 20 lượt = 21 người (*quốc tịch: Trung Quốc: 19, Hàn Quốc: 01, Ấn Độ: 01*); mục đích: Thăm thân: 21. Qua công tác nắm tình hình chưa phát hiện dấu hiệu phức tạp liên quan ANQG.

- **Phụ nữ XCTP về địa phương:** 03 lượt = 04 người, Công an huyện đã tiến hành tiếp xúc khai thác và lập hồ sơ quản lý theo quy định.

- **Tình hình ANCT-NB:**

Trong 6 tháng đầu năm 2019 tình hình ANCT - NB trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; nội bộ Đảng, chính quyền các xã, thị trấn đoàn kết, thống nhất, không phát sinh mâu thuẫn phức tạp. Tuy nhiên, tình hình ANCT - NB trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp như: Xảy ra các vụ việc đơn thư nặc danh tố cáo, phản ánh sai sự thật nhằm hạ uy tín cán bộ; các vụ việc có dấu hiệu vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên... Công an huyện đã tổ chức xác minh các vụ việc và tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo giải quyết, không để xảy ra tình hình phức tạp về ANCT - NB.

- **Tình hình ANDT - TG:**

Về tôn giáo, trên địa bàn huyện hiện có 02 tôn giáo là: Phật giáo với 31 ngôi chùa và 01 Thiền Viện và Công giáo với 01 nhà thờ thuộc giáo xứ Văn Thạch (*xã Đồng Quế*). Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình ANTT lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không phát sinh tình hình, vụ việc gì phức tạp. Quần chúng nhân dân sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng chấp hành tốt các quy định của pháp luật, các

quy định của địa phương; chưa phát hiện mâu thuẫn, dư luận phức tạp trong nội bộ các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Về dân tộc, trên địa bàn huyện hiện có một số dân tộc thiểu số cùng chung sống, trong đó có 02 dân tộc sống tập trung (*dân tộc Dao - xã Lăng Công và dân tộc Cao Lan - xã Quang Yên*). Tình hình ANCT, trật tự ATXH trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn ổn định, chưa phát hiện các hoạt động tuyên truyền đạo trái phép, tư tưởng ly khai tự trị hay hoạt động gì phức tạp liên quan ANQG.

- Tình hình An ninh kinh tế:

Tình hình an ninh kinh tế trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ, ít công nhân, không có nhiều các doanh nghiệp quy mô lớn hoạt động, chỉ có 01 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động là Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment tại xã Đồng Thịnh và 02 công ty sử dụng chất nổ để khai thác đá là Công ty TNHH Một thành viên Công trình giao thông Sông Đà tại xã Tân Lập; Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bảo Quân tại xã Quang Yên. Trong 6 tháng đầu năm 2019, chưa phát hiện doanh nghiệp nào vi phạm pháp luật phải xử lý, chưa phát hiện những dấu hiệu, biểu hiện liên quan việc kêu gọi, kích động, lôi kéo đi biểu tình, đình công, lãn công của công nhân hay những vấn đề phức tạp khác đáng chú ý liên quan ANTT trong các doanh nghiệp.

Tình hình đình công, lãn công: Không có.

- An ninh thông tin, an ninh VH-TT:

Tình hình an ninh thông tin, ANVH-TT trên địa bàn không phát sinh vấn đề gì phức tạp, tuy nhiên với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin hiện nay cũng đã có những tác động, ảnh hưởng nhất định đến tình hình an ninh thông tin, an ninh VH-TT trên địa bàn, gây khó khăn trong việc quản lý, kiểm soát, phòng ngừa các vấn đề phức tạp về ANTT trên hệ thống thông tin mạng.

- Tình hình ANTT:

Tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định, không có vụ việc gì phức tạp, không xảy ra hoạt động tụ tập đông người gây phức tạp ANTT. Trong 6 tháng đầu năm 2019 có 02 lượt công dân của địa phương đi khiếu kiện tại trụ sở tiếp dân Trung ương, Công an huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức nắm tình hình không để phát sinh vấn đề phức tạp.

Công an huyện đã phối hợp với Ban tiếp dân UBND huyện tiếp 81 lượt = 116 công dân có nội dung khiếu nại, kiến nghị; các trường hợp khiếu nại, kiến nghị vẫn chủ yếu là số công dân có nội dung cũ chưa được giải quyết hoặc chưa nhất trí với việc giải quyết của cơ quan chức năng. Tình hình ANTT các buổi tiếp dân được đảm bảo, không phát sinh vấn đề gì phức tạp. Hiện tại UBND huyện Sông Lô đang tích cực phối hợp chính quyền các xã giải quyết thắc mắc, kiến nghị của quần chúng nhân dân.

2. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm:

Lực lượng Công an huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; tiếp tục thực

